

Số: 04/TB-MNBM

Đắk Tô, ngày 30 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với CBQL, GV, NV, cha, mẹ trẻ

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại giữ đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha, mẹ trẻ: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị kết luận:

Trong Hội nghị có 06 người ý kiến với 06 nội dung. Trong đó: 06 nội dung trả lời tại Hội Nghị.

Tuy nhiên một số nội dung nhà trường không giải quyết ngay được mà phải tham mưu cấp trên như nội dung có liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Bàn ghế khối 1 nhà trường đã làm tờ trình xin phòng giáo dục cấp và đã được duyệt, khi nào có nhà trường sẽ cấp, Nhà trường sẽ phối hợp với phụ nữ khối 1 để tổ chức tuyên truyền dinh dưỡng cho các bậc cha, mẹ tại khối 1, giáo viên khối 1 thường xuyên tuyên truyền, trao đổi với cha, mẹ trẻ về bữa ăn của trẻ để nâng cao sự hiểu biết của cha, mẹ, thiết kế bảng tuyên truyền, mời cha, mẹ tới lớp tham gia các hoạt động của lớp.

Ý kiến 2 đồ dùng, đồ chơi nhà trường không có kinh phí để mua sắm, những đồ dùng, đồ chơi ngoài trời chờ cấp trên cấp phát, nhà trường chỉ sửa chữa, nhỏ, nâng cấp để đảm bảo độ an toàn nhất định.

Ý kiến 3. Đồ dùng nhà bếp cần tận dụng được cái nào thì sử dụng cái đó, chỉ cái nào hư hỏng nặng không thể sử dụng được mới làm đề xuất và xin ý kiến cha, mẹ trẻ, không gây ảnh hưởng đến kinh phí chung.

Ý kiến 4. Máy tính bộ phận văn thư tạm thời sử dụng, nhà trường sẽ tham mưu xin mua, sắm, nếu có sẽ cấp máy mới ch văn thư.

Ý kiến 5. Nhà trường sẽ cố gắng phát huy những mặt mạnh, ưu điểm, quan tâm hơn đến các hoạt động ngoại khoá cho 100% trẻ tại trường, đối với trẻ khối 1 và khối 2 nhà trường sẽ quan tâm từng bước, tùy vào điều kiện từng sự kiện.

Giao Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, phụ trách chuyên môn, giáo viên các lớp khối 1, bộ phận tài vụ, tiếp thu các ý kiến phối với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.

Trường Mầm non Bình Minh thông báo để các cán bộ giáo viên, nhân viên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- HT, các PHT;
- TTCM, TVP;
- Lưu: VT.



Phạm Thị Ánh Tuyết